

สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนมกราคม ๒๕๖๕) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)
เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น ๕ อาคารดำรงราชานุสรณ์

การนำเสนอข้อราชการสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (นายวิรัตน์ มั่นสนธิทวงศ์)		
๑. การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM _{2.5}) ของกรุงเทพมหานคร	<p>๑) กรุงเทพมหานคร (กทม.) มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนเรื่องสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ซึ่งศูนย์ประสานงานและแก้ไขมลพิษทางอากาศของกรุงเทพมหานครได้ติดตามและเฝ้าระวังฝุ่นละออง PM_{2.5} ในพื้นที่ กทม. อย่างใกล้ชิด โดยได้รายงานและแจ้งเตือนสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ กทม. และแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพในสถานการณ์ฝุ่นละออง PM_{2.5} อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันผ่านสื่อออนไลน์ทางเว็บไซต์ Facebook แอปพลิเคชัน กลุ่มไลน์ และจอแสดงผลตรวจวัดคุณภาพในอากาศ นอกจากนี้ได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนมีส่วนร่วมลดฝุ่นละออง PM_{2.5} ภายใต้แนวทาง “ลดฝุ่นด้วยตัวเอง คุณก็ลดฝุ่นละออง PM_{2.5} ได้”</p> <p>๒) กทม. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา ดังนี้</p> <p>๒.๑) เข้มงวดจุดตรวจรถควันดำทุกประเภทครอบคลุมพื้นที่ กทม.</p> <p>๒.๒) รณรงค์ลดการเผาในที่โล่ง</p> <p>๒.๓) รณรงค์ไม่ขับ ช่วยดับเครื่อง</p> <p>๒.๔) ฉีดล้างต้นไม้ ใบไม้ ในพื้นที่ กทม.อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดฝุ่นละออง</p> <p>๓) กทม. ได้เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยเปิดคลินิกมลพิษทางอากาศ เพื่อให้คำปรึกษาแก่ประชาชน และให้บริการตรวจรักษาลดความรุนแรงของอาการที่เกิดจากฝุ่นละออง PM_{2.5} ภายในโรงพยาบาลสังกัด กทม. จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และโรงพยาบาลกลาง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ รณรงค์ขอความร่วมมือสถานประกอบการ สถานศึกษา ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมกันแก้ไขปัญหาหมอกพิษและฝุ่นละออง PM_{2.5} จากแหล่งกำเนิดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขฝุ่นละออง PM_{2.5} ในพื้นที่ กทม. ปี ๒๕๖๕ อาทิ เข้มงวดการตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำทุกประเภท ขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่ง และคุมการเผาทุกประเภท เช่น ศาลเจ้า ฼าปนสถาน เป็นต้น ล้างทำความสะอาด</p>	กทม.

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<p>ถนนและฉีดล้างใบไม้ต้นไม้เพื่อลดการสะสมของฝุ่นละอองในทุกวัน รมณรงค์ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนทำความสะอาด อาคารและบ้านเรือนเพื่อลดการสะสมของฝุ่นละออง โดยสำนักงานเขต จะลงพื้นที่ให้ความรู้และขอความร่วมมือกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑) ขอให้ กทม. ลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ที่แหล่งกำเนิด และดำเนิน มาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ดังนี้</p> <p>๑.๑) มาตรการเมื่อค่าฝุ่นละอองไม่เกิน ๕๐ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ขอให้ กทม. ติดตามสถานการณ์ และติดตามการปฏิบัติของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.๒) มาตรการเมื่อค่าฝุ่นละอองอยู่ในช่วง ๕๐ - ๗๕ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์ เมตร ขอให้ กทม. เครื่องจักรการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง หากสาเหตุเกิดจากการเผาต้องเร่งกำจัดเจ้าหน้าที่ ในเขตพื้นที่เข้าไปดูแลไม่ให้เกิดขึ้น</p> <p>๑.๓) มาตรการเมื่อค่าฝุ่นละอองเกิน ๗๕ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ต้องมีการเพิ่มมาตรการ อาทิ การประสานกรมการขนส่งทางบก ตรวจวัดควันดำ การห้ามรถเข้า - ออกในบางพื้นที่ การลดการสัญจร การกำหนดมาตรการควบคุมการก่อสร้าง</p> <p>๒) ขอให้ กทม. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชน ได้ทราบว่า กทม. ได้มีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่าง ครบครัน</p> <p>๓) ขอให้ กทม. ขับเคลื่อนมาตรการลดฝุ่นละออง PM_{2.5} อย่างต่อเนื่อง เช่น การล้างทำความสะอาดถนน การเปิดคลินิกมลพิษทางอากาศ การรณรงค์ใช้รถยนต์ดีเซล เป็นต้น</p>	
<p>๒. การดูแลรักษา ความสะอาด ในแม่น้ำลำคลอง</p>	<p>๑) กทม. ได้ดำเนินการดูแลรักษาความสะอาดในคลองสำคัญ ๓ แห่ง ได้แก่ คลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑) ขอให้ กทม. ประสานกับทหารในการสนับสนุนการดำเนินงานฟื้นฟู คลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร</p> <p>๒) ขอให้ กทม. กำจัดดูแลไม่ให้สถานประกอบการและโรงงาน ขนาดใหญ่ ทิ้งน้ำเสียลงในคลองแสนแสบ และรณรงค์ให้ประชาชน ริมคลองแสนแสบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงคลอง เพื่อลดค่า Biochemical Oxygen Demand : BOD ให้ต่ำที่สุด</p>	<p>กทม.</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	๓) ขอให้ กทม. เร่งดำเนินการตามแผนระยะยาวในการรื้อน้ำเสียเข้าโรงบำบัดที่มีอยู่เดิมกับโรงบำบัดที่ก่อสร้างใหม่	
อธิบดีกรมการปกครอง (นายธนาคม จงจิระ)		
๑. การบรรเทาผลกระทบของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)	<p>๑) กรมการปกครอง (ปค.) ได้มีมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ดังนี้</p> <p>๑.๑) ยกเว้นค่าธรรมเนียมการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน</p> <p>๑.๒) ยกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรม (ค่าธรรมเนียมห้องพักรายปี)</p> <p>๑.๓) ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงรับจำนำทั้งของรัฐและเอกชน</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑) ขอให้กระทรวงมหาดไทยรวบรวมข้อมูลมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว</p> <p>๒) ขอให้กระทรวงมหาดไทยชี้แจงแนวทางการจดทะเบียนโรงแรมให้เป็นที่ไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยควรให้ความสำคัญกับมาตรการด้านสาธารณสุขควบคู่ไปด้วย</p>	<p>- ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง</p> <p>- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง</p>
อธิบดีกรมที่ดิน (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์)		
๑. โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินสำหรับใช้ในโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในพื้นที่	<p>๑) กรมที่ดิน (ทต.) ได้มีแอปพลิเคชันบอกดินเพื่อให้ประชาชนแจ้งข้อมูลตำแหน่งที่ดิน สำหรับใช้จัดทำฐานข้อมูลในการออกโฉนดที่ดิน โดยในปี ๒๕๖๕ จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕</p> <p>๒) ความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูล คือ การบูรณาการร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท. โดย ปค. ได้จัดทำความร่วมมือ (MOU) กับ ทต. และแจ้งให้นายอำเภอทั่วประเทศสนับสนุนการสำรวจที่ดิน</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ขอให้ ทต. พิจารณาดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้เป็นที่ไปด้วยความเหมาะสมและรอบคอบ</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)</p> <p>ขอให้ ทต. ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนได้ทราบถึงแอปพลิเคชันบอกดิน เพื่อใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันดังกล่าว รวมทั้งขอให้ดำเนินการเดินสำรวจที่ดินด้วยความรวดเร็ว</p>	<p>- สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง</p> <p>- ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง</p> <p>- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี)</p> <p>ขอให้ ทต. พิจารณาการปรับเปลี่ยน นส.๓ สน.๓ ก. ให้เป็นโฉนดที่ดิน เพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกัน</p>	
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายประยูร รัตนเสนีย์)		
<p>๑. การจัดการขยะติดเชื้อ</p>	<p>๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับมาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชน ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะติดเชื้ออย่างเร่งด่วน</p>	<p>- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดระยอง</p>
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายเกียรติชัย ชูกิตติวิบูลย์)		
<p>๑. การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕</p>	<p>๑) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้สั่งการให้จังหวัด และ กทม. เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ โดยจัดตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ ทบสวนและจัดทำแผนเผชิญเหตุ เน้นย้ำการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง และให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง</p>
<p>๒. การเยียวยาผู้ประสบภัยหลังจากสาธารณภัยคลี่คลาย</p>	<p>๑) กระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำทุกจังหวัดให้เร่งสำรวจความเสียหายของผู้ประสบภัยให้ครอบคลุมในทุกมิติและให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้านที่อยู่อาศัย และการประกอบอาชีพ รวมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนให้ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ และถือปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง</p>
<p>๓. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>๑) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้บูรณาการกับทุกภาคส่วน ดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยในช่วงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ผลการดำเนินงานพบว่า จำนวนครั้งของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น จำนวนผู้บาดเจ็บ และจำนวนผู้เสียชีวิตลดลง</p>	<p>- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง</p>
<p>๔. การเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง</p>	<p>๑) ปภ. ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการส่งเครื่องสูบน้ำที่มีสมรรถนะสูงไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยการสูบน้ำกักเก็บในพื้นที่ไว้ในฤดูแล้งและเร่งระบายน้ำในพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่ ๑๑ จังหวัด สามารถสูบน้ำกักเก็บปริมาณน้ำไปได้ประมาณ ๑.๖ ล้านลูกบาศก์เมตร</p> <p>๒) ปภ. ได้ดำเนินการจัดทำของขวัณปีใหม่ เรื่อง มหาดไทยสูบน้ำ</p>	<p>- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ส่งสุข คลายทุกข์ คลายแฉ่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการโดยใช้เงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติที่กรมบัญชีกลางได้อนุมัติเพื่อดำเนินการในพื้นที่ ๕๒ จังหวัด	
๕. การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว	๑) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้สั่งการให้จังหวัด ๕๕ จังหวัด ที่คาดว่าจะเผชิญภัยหนาวเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กที่ไร้ผู้อุปการะ และผู้พิการทุพพลภาพ	-สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง
๖. การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย	๑) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้สั่งการให้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยทั้งในเรื่องของเครื่องจักรกล การเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง	-สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง
๗. การแจ้งเตือนภัย	๑) ปภ. โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง หากมีเหตุการณ์จะแจ้งเตือนภัยไปยังจังหวัดและอำเภอ เพื่อสื่อสารไปยังประชาชนโดยตรง	-สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (นายอนวัช สุวรรณเดช)		
๑. การแก้ไขผังเมืองรวมตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒	<p>๑) การปรับปรุงหรือแก้ไขผังเมืองสามารถดำเนินการได้ ๒ กรณี คือ</p> <p>๑.๑) กรณีการดำเนินการตามวงรอบปกติ คือ ก่อนผังเมืองมีอายุบังคับใช้ครบ ๕ ปี โดยจะมีการประเมินผลและเสนอคณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดแล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาการปรับปรุง</p> <p>๑.๒) กรณีการแก้ไขเฉพาะบริเวณหรือเฉพาะส่วน เป็นการดำเนินการก่อนวงรอบปกติ โดยมูลเหตุในการแก้ไข มี ๒ ประเด็น ได้แก่</p> <p>(๑) สถานการณ์ หรือ สิ่งแวดล้อม เปลี่ยนแปลงไป เช่น มีการก่อสร้างสถานศึกษา ทำให้ความต้องการพื้นที่ที่อยู่อาศัยโดยรอบเพิ่มขึ้น เป็นต้น</p> <p>(๒) ประโยชน์สาธารณะ เช่น การดำเนินการตามมติ ครม. หรือนโยบายสำคัญ เป็นต้น</p> <p>๒) ปัจจุบันมีเรื่องการแก้ไขผังเมืองรวมที่ค้างอยู่ จำนวน ๑๙ ผัง แบ่งเป็นผังเมืองรวมจังหวัดจำนวน ๘ ผัง และผังเมืองชุมชน จำนวน ๑๑ ผัง ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๕</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)</p> <p>เรื่องผังเมืองมีความสำคัญเพราะเป็นทิศทางของการพัฒนาเป็นเครื่องมือกำหนดโครงการ จึงขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนให้รวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของพื้นที่</p>	-สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี)</p> <p>ขอให้ขับเคลื่อนงานตามภารกิจที่ค้างค้าง รวมไปถึงการสร้างการพัฒนาในพื้นที่ เช่น เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น</p>	
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสมคิด จันทมฤก)		
<p>๑. การขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>๑) กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) ได้กำหนดกรอบแนวทางในการตรวจสอบข้อมูลจากระบบ TPMAP โดยให้ทุกจังหวัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูล ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ พบว่า มีครัวเรือนจากระบบ TPMAP จำนวน ๕๖๘,๐๔๗ ครัวเรือน ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลแล้ว จำนวน ๕๕๘,๑๘๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๘ พบปัญหาจำนวน ๑๔๘,๓๕๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑๒ และมีกลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ TPMAP ที่พบใหม่ (Exclusion Error) จำนวน ๓๐,๐๑๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๘ รวมเป้าหมายครัวเรือนที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหา จำนวน ๑๗๘,๓๖๘ ครัวเรือน โดยมีมติที่มีปัญหามากที่สุดคือ ด้านรายได้ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา และด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ ตามลำดับ</p> <p>๒) พช. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการต่อไป ดังนี้</p> <p>๒.๑) ให้จังหวัดกำชับศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด (ศจพ.จ.) และระดับต่าง ๆ ให้ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด</p> <p>๒.๒) ให้สำนักงานจังหวัดบูรณาการงบประมาณตามภารกิจของหน่วยงานในจังหวัดที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของครัวเรือนและประสานการจัดทำแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>๒.๓) ให้จังหวัด/อำเภอ เน้นย้ำศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) ประชุมเพื่อรับรองผลการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือน โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ รวมทั้งให้บูรณาการ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/ภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครัวเรือนเป้าหมาย โดยอาจใช้งบประมาณตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน</p>	<p>- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑) ขอให้ พช. สํารวจรายชื่อบุคคลใน TPMAP ให้ครบถ้วน ครอบคลุมถึงผู้ที่เดินทางไปประกอบอาชีพนอกพื้นที่ด้วย เพื่อให้ทราบข้อมูลที่แท้จริง สำหรับผู้สูงอายุที่สามารถประกอบอาชีพได้ขอให้เพิ่มเติมรายชื่อใน TPMAP แต่หากไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ขอให้ตัดรายชื่อออกและจัดไปอยู่ในกลุ่มผู้ได้รับการสงเคราะห์ ทั้งนี้ ขอนัดหารือเรื่องข้อมูลและแนวทางการดำเนินการต่อไป</p> <p>๒) ขอให้ พช. ดำเนินการจัดประเภทข้อมูล เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาคต่อไป</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)</p> <p>ขอให้ พช. ตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง เพื่อให้สามารถนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำหนดให้ปี ๒๕๖๕ เป็นปีแห่งการแก้ไขปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน</p>	
รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (นายวิลาศ เฉลยสัตย์)		
<p>๑. โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร</p>	<p>๑) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร โดยใช้งบประมาณของ กฟน. ดังนี้</p> <p>๑.๑) งานรื้อย้ายเสาสายไฟฟ้า</p> <p>๑.๒) งานจ่ายไฟฟ้าให้กับที่พักอาศัยที่ก่อสร้างใหม่</p> <p>๑.๓) งานเตรียมขยายระบบจำหน่ายไฟเพื่อรองรับการขอใช้ไฟฟ้า</p> <p>๒) ผลการดำเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒๐๖ หลัง และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัย ชุมชนประชาร่วมใจ ๑ จำนวน ๒๙๒ หลัง ซึ่ง กฟน. จะเข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดฯ และจ่ายไฟได้เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ในส่วนของการรื้อย้ายเสาสายไฟฟ้า เพื่อก่อสร้างเขื่อนริมตลิ่ง กฟน. ได้ดำเนินการแล้ว โดยพบปัญหาและอุปสรรค คือ การทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑) ขอขอบคุณ กฟน. ในการดำเนินการ ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการต่อยอดพัฒนาพื้นที่ให้มีความสวยงาม การปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว/ร้านอาหาร เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน</p> <p>๒) ขอให้ กทม. ประสานกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) ในการออกแบบพัฒนาพื้นที่</p>	<p>กฟน./กทม.</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)</p> <p>ขอให้ดำเนินการพัฒนาอัตลักษณ์ของชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยพัฒนารูปแบบของอาคารให้มีลักษณะเฉพาะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับการท่องเที่ยวริมคลองเปรมประชากร</p>	
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายศุภชัย เอกอุ่น)		
<p>๑. การจัดระเบียบสายสื่อสาร</p>	<p>๑) การจัดระเบียบสายสื่อสารและสายสาธารณูปโภคเริ่มดำเนินการในปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ระยะทาง ๑๐,๒๙๒ กิโลเมตร ซึ่งจากการประชุมกรม. เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) บูรณาการร่วมกับ กฟน. กฟภ. และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (National Telecom Public Company Limited : NT) จัดระเบียบสายสื่อสาร โดยกำหนดเส้นทางและแผน ๓ ปี ในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ ดำเนินการปีละ ๒,๐๐๐ กิโลเมตร ในส่วนของ กฟภ. มีการจัดทำแผน ๕ ปี ในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ ดำเนินการปีละ ๒,๐๐๐ กิโลเมตร ตามลำดับความสำคัญ ได้แก่</p> <p>(๑) เส้นทางหลักที่มีคนสัญจรเป็นจำนวนมาก และมีสายสื่อสารสภาพทรุดร่วง (๒) เส้นทางในเขตเทศบาล เส้นทางการท่องเที่ยว เส้นทางสถานที่ราชการ (๓) เส้นทางสายสื่อสารโทรคมนาคมที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด และ (๔) เส้นทางก่อสร้างต่าง ๆ</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑) เป้าหมายหลักในการจัดระเบียบสายสื่อสาร คือ ให้ กสทช. ซึ่งกำกับสายสื่อสารและสายโทรคมนาคมเป็นผู้ดำเนินการ โดย กสทช. ต้องเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดระเบียบสายสื่อสาร ซึ่ง กรม. มอบหมายให้ กสทช. วางแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารแบบใช้โครงข่ายปลายทางร่วมกัน (Single Last Mile) โดยปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่สามารถใช้สายร่วมกันได้ (Common Duct) ซึ่งผู้ประกอบการต้องให้ความร่วมมือ</p> <p>๒) ขอให้ กฟภ. ไปทบทวนภารกิจการจัดระเบียบสายสื่อสารให้เป็นไปตามมติ กรม. ภายใต้แผนงานของ กฟภ. ก่อนนำเสนอ รมว.มท. เพื่อพิจารณาต่อไป</p>	<p>- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง</p>
ผู้ว่าการการประปานครหลวง (นายกีวี อารีกุล)		
<p>๑. การขยายกำลังผลิตโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์</p>	<p>๑) การประปานครหลวง (กปน.) มีโรงงานผลิตน้ำประปาจำนวน ๔ แห่ง ประกอบด้วย</p> <p>๑.๑) โรงงานผลิตน้ำฝั่งตะวันตก ได้แก่ โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ และโรงงานผลิตน้ำธนบุรี</p>	<p>กปน.</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<p>๑.๒) โรงงานผลิตน้ำฝิ่งตะวันออก ได้แก่ โรงงานผลิตน้ำบางเขน และ โรงงานผลิตน้ำสามเสน</p> <p>โดยโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์รับน้ำจากเขื่อนแม่กลอง ซึ่งมีปริมาณและคุณภาพน้ำสูง จึงเป็นโรงงานหลักในการผลิตน้ำประปา สำหรับโรงงานผลิตน้ำธนบุรีรับน้ำดิบมาจากกลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามีกำลังการผลิตน้ำน้อย ซึ่งในอนาคตอาจมีการปรับเป็นสถานีสูบน้ำ</p> <p>๒) จากปัญหาการผลิตน้ำดิบที่ไม่เสถียรบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา กปน. ได้ดำเนินการปรับปรุงโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น</p> <p>๓) ในระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า กปน. จะดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำบริเวณถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนด้านใต้และอุโมงค์ส่งน้ำลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อนำน้ำที่ผ่านการผลิตจากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์จ่ายให้กับพื้นที่ฝิ่งตะวันออก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การจราจรด้านบนเพียงเล็กน้อยเนื่องจากมีการก่อสร้างใต้ผิวดิน โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๘</p>	
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์)		
<p>๑. การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง</p>	<p>๑) สถานการณ์ภัยแล้ง ในปี ๒๕๖๕ คาดว่าจะรุนแรงน้อยกว่าปี ๒๕๖๔ แต่อาจมีบางพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ได้แก่ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ แห่ง ภาคกลาง ๔ แห่ง และภาคใต้ตอนบน ๒ แห่ง รวมทั้งมีการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาจำนวน ๕ สาขา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปทุมธานี และสงขลา ที่ประเมินว่าอาจมีปัญหาน้ำกร่อย</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑) ขอให้ กปภ. กำหนดแผนงาน/โครงการผลิตน้ำประปาให้เพียงพอในพื้นที่ที่คาดว่าจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดิบ</p> <p>๒) ขอให้ สถ. สำรวจข้อมูลและกำหนดมาตรการช่วยเหลือหมู่บ้านและอปท. ที่ขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน/ประปาท้องถิ่น โดยสามารถประสาน ปภ. หรือกรมชลประทานในการสูบน้ำเพื่อนำมาผลิตน้ำประปา</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี)</p> <p>ขอให้มีการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงาน ซึ่งจะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำได้อย่างยั่งยืน</p>	<p>- การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง</p> <p>- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดระยอง</p> <p>-สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้อำนวยการองค์การจ้การน้ำเสีย (นายชีระ วงศบูรณะ)		
<p>๑. การบริหารจัดการน้ำเสียในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำเสียและไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย</p>	<p>๑) การบริหารจัดการน้ำเสียในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำเสียเสื่อมโทรมแบ่งออกเป็น ๒ กรณี คือ กรณีมีระบบบำบัดน้ำเสียอยู่แล้วและกรณีที่ยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียมาก่อน</p> <p>๒) ปัญหาในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่ คือ การไม่มีที่ดินในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งมีสาเหตุมาจากการขยายตัวของชุมชน ราคาที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน และทัศนคติของประชาชนในชุมชน</p> <p>๓) แนวทางการแก้ไขปัญหขององค์การจ้การน้ำเสีย (อจน.) คือ การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียให้อยู่ใต้ดิน โดยพื้นที่บนดินสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่และชุมชน</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอให้ อจน. กำหนดแผนการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โดยกำหนดพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ</p>	<p>- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง</p> <p>- องค์การจ้การน้ำเสียสาขาบ้านเพ</p> <p>- มาบตาพุด</p>
รองผู้อำนวยการองค์การตลาด (นายวิทยา ทรัพย์เย็น)		
<p>๑. โครงการ Demand Driven by DATA (DDD)</p>	<p>๑) องค์การตลาด (อต.) ได้จัดทำฐานข้อมูลการจัดซื้อภาครัฐในกลุ่มสินค้าเกษตร โดยองค์การตลาดเข้าไปรับซื้อสินค้าเกษตรเพื่อจัดจำหน่ายให้กับกรมราชทัณฑ์ ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ภายใต้โครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกร โดยร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ในการสนับสนุนสินเชื่อให้กับเกษตรกร และ กษ. สนับสนุนวัตถุดิบในการเพาะปลูก ซึ่งสินค้าเกษตรที่ อต. ร่วมกับโครงการฯ พัฒนา คือ ฟักทองและฟักเขียว</p> <p>๒) ปัจจุบัน อต. ได้ช่วยเหลือรับซื้อสินค้าเกษตรจากกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ กลุ่มผู้พิการทางสายตาจังหวัดเชียงใหม่ โดยรับซื้อฟักทองเดือนละ ๑๐๐ ตัน ทั้งนี้ คาดว่าภายหลังจากการจัดทำฐานข้อมูลฯ แล้วเสร็จจะสามารถช่วยรับซื้อฟักทองกับฟักเขียวในราคาที่เป็นธรรม ไม่ต่ำกว่าเดือนละ ๕๐๐ ตัน สำหรับพื้นที่ใดที่มีการสนับสนุนอาชีพให้กับกลุ่มเปราะบางหรือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy Model) สามารถนำข้อมูลจาก อต. ไปใช้ โดยคัดเลือกสินค้าเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่ง อต. จะไปรับซื้อเพื่อจัดจำหน่ายต่อไป</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี) อต. สามารถพัฒนาการดำเนินงานได้ในหลายทิศทาง อาทิ การจัดทำแอปพลิเคชันเพื่อจำหน่ายสินค้าออนไลน์ (E-Commerce) ซึ่งจะเป็นการ</p>	<p>อต.</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	นำสินค้ามาจำหน่ายในช่องทางออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีความน่าเชื่อถือ ทำให้สามารถช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดและราคาตกต่ำ	

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และข้าราชการสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย		
๑. การทำงานโดย ใช้หลักธรรมาภิบาล	ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำการทำงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล โดยขอให้มีการสั่งการและการกำกับดูแลหน่วยงานให้ดำเนินการตามหลักดังกล่าว รวมทั้งทำความเข้าใจและขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของจังหวัดด้วย	- ทุกหน่วยงานสั่งการและกำกับดูแลหน่วยงานให้ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล - สำนักงานจังหวัดระยองทำความเข้าใจและขับเคลื่อน ITA
๒. การดูแลรักษาความ สะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของ บ้านเมือง	๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายผู้รับผิดชอบพื้นที่เพื่อดูแลเรื่องความสะอาด การเก็บขยะทัศนียภาพความสวยงามภายในจังหวัด เช่น รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หน่วยงานในพื้นที่ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นต้น ๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการจัดการขยะและน้ำเสียในฐานะคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด โดยประสานกับ อปท. ให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและแผนปฏิบัติการจัดการน้ำเสียชุมชนที่ได้จัดทำไว้ ๓) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดำเนินการจัดเก็บสายไฟฟ้าและสายสื่อสารให้เป็นระเบียบอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเก็บสายไฟฟ้าและสายสื่อสารในบริเวณที่มีการก่อสร้างสะพานลอยให้เรียบร้อย โดยไม่ให้มีภาพสายไฟฟ้าทะลุหรือพาดผ่านสะพานลอยอีกอย่างเด็ดขาด ๔) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง อปท. ดำเนินการแก้ไขปัญหาลนขำรูด เพื่อไม่ให้เกิดภาพการร้องเรียนของประชาชนในสื่อต่าง ๆ	- ทุกหน่วยงานดูแลเรื่องความสะอาด การเก็บขยะ ทัศนียภาพความสวยงามภายในพื้นที่ที่ในความรับผิดชอบ - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยองประสานกับอปท. ให้ดำเนินการตามที่ได้จัดทำ - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
๓. การจัดการขยะติดเชื้อ	๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบและมีความเข้าใจในเรื่องการจัดการขยะติดเชื้อ ๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแล อปท. ให้ดำเนินการมาตรการสุขอนามัยสำหรับเจ้าหน้าที่เก็บขยะติดเชื้อ	- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยองดำเนินการประชาสัมพันธ์ และกำกับดูแลการดำเนินการของ อปท.

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	เช่น การใส่ถุงมือ การสวมหน้ากากอนามัย เป็นต้น โดยดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด	
๔. การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM _{2.5})	๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM _{2.5}) ตามมาตรการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การรณรงค์งดการเผา การนำสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตรไปใช้ประโยชน์ การตรวจรถควันดำการดำเนินมาตรการการก่อสร้าง การดำเนินมาตรการของโรงงาน หากสถานการณ์รุนแรงขึ้นจำเป็นต้องดำเนินมาตรการที่สูงขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ ขอให้เร่งรัดดำเนินการและขอให้มีแผนงานที่นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม	- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองติดตามปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM _{2.5}) อย่างต่อเนื่อง
๕. การจัดการสาธารณสุข	๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการจัดการสาธารณสุขโดยเน้นเรื่องการฟื้นฟูช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดภัยโดยเร็วที่สุด ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อาทิ การซ่อมแซมบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ รวมไปถึงการเยียวยาเรื่องการเกษตร โดยใช้กลไกคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)	- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง โดยในการดำเนินการจัดการสาธารณสุขให้เน้นเรื่องการฟื้นฟูช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดภัยโดยเร็วที่สุด
๖. การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)	๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การป้องกันการติดเชื้อโควิดแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Free Setting) ทั้งนี้ ขอขอบคุณการดำเนินงานของทุกหน่วยงานที่ผ่านมา	- ทุกหน่วยงานดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างต่อเนื่อง
๗. มาตรการลดอุบัติเหตุทางถนน	๑) ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้ขับเคลื่อนมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนจนทำให้มีจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตลดลง ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ทั้งการสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการใช้รถใช้ถนน และการบังคับใช้กฎหมาย ๒) ขอให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เร่งวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันต่อไป	- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ดำเนินมาตรการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการใช้รถใช้ถนนและการบังคับใช้กฎหมาย

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๘. การบริหารจัดการพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผกสม.)	๑) ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องในการเตรียมพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา โดยขอให้ร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	-
๙. การส่งหนังสือราชการจากจังหวัดถึงกระทรวงมหาดไทย	๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาดำเนินการ กรณีมีหนังสือประสานในประเด็นต่าง ๆ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด โดยขอให้พิจารณาจัดทำหนังสือส่งให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาแทนการมีหนังสือไปถึงกระทรวงอื่น ๆ โดยตรง	- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการ
๑๐. การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนด โดยต้องมีการบูรณาการหลายหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า	- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง ขับเคลื่อนการดำเนินงานของศจพ. ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)		
๑. การจัดลำดับความสำคัญในการใช้งบประมาณของ อปท.	๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลให้ อปท. จัดลำดับความสำคัญในการใช้งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเน้นตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ หากมีปัญหาทางงบประมาณไม่เพียงพอขอให้ประสานกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป	- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง กำกับดูแลให้ อปท. จัดลำดับความสำคัญในการใช้งบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน
๒. การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ	๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวบรวมข้อมูลพืชผลทางการเกษตรที่ล้นตลาดหรือราคาตกต่ำ เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไข รวมทั้งขอให้ประสานกับผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพื่อพิจารณานำพืชผลทางการเกษตรดังกล่าวไปใช้เป็นวัตถุดิบปรับเปลี่ยนเมนูอาหารภายในเรือนจำ	- สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง รวบรวมข้อมูลพืชผลทางการเกษตรที่ล้นตลาดหรือราคาตกต่ำ เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไข รวมทั้งประสานกับผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดในการดำเนินการดังกล่าว
๓. การสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานราก	๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาหาช่องทางการตลาดและส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า OTOP บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อเป็นการช่วยเหลือและลดผลกระทบของผู้ประกอบการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหาช่องทางการตลาดและส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า OTOP บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๔. การแก้ไขปัญหาปริมาณน้ำประปาไม่เพียงพอ	๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการแก้ไขปัญหาปริมาณน้ำประปาไม่เพียงพอ โดยเฉพาะปัญหาปริมาณน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอ ทั้งนี้ สามารถใช้งบประมาณของจังหวัดในการเพิ่มน้ำดิบต้นทุนให้เพียงพอเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาปริมาณน้ำประปาขาดแคลนได้	- การประสานส่วนภูมิภาค สาขา ระยอง บูรณาการแก้ไขปัญหาปริมาณน้ำประปาไม่เพียงพอ
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี)		
๑. การจัดทำแผนการดำเนินงานของ อปท.	๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาจัดประชุมร่วมกับผู้บริหาร อปท. ซึ่งได้เข้ารับตำแหน่งใหม่จากการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาปรับแผนการดำเนินงานของ อปท. ให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่	- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง พิจารณาดำเนินการ
๒. การดำเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๑) ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจนทำให้จำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ขอให้ขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าภายในปี ๒๕๗๐ ประเทศไทยจะมีผู้เสียชีวิตบนท้องถนนไม่เกิน ๑๒ คนต่อแสนประชากร สำหรับในปี ๒๕๖๕ กำหนดเกณฑ์ไว้ที่ ๒๕ คนต่อแสนประชากร โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการลดจำนวนผู้เสียชีวิตไม่ให้สูงเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้	- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)		
๑. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสร้างความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลโดยดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) อย่างต่อเนื่อง สำหรับจังหวัดที่ไม่ผ่านการประเมินในปีที่ผ่านมาขอให้ตรวจสอบการบริหารจัดการภายในจังหวัด รวมทั้งทบทวนการตอบคำถามและชี้แจงข้อมูลให้กับหน่วยงานจัดเก็บข้อมูลที่ผ่านมา เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินการให้ผ่านการประเมินในครั้งต่อไป	- สำนักงานจังหวัดระยอง

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ</p>	<p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปรับปรุงแบบการรายงานรับ – ส่งหนังสือของจังหวัด กรณีหน่วยงานภายนอกกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือถึงจังหวัด โดยหากจังหวัดได้ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานดังกล่าวแล้ว ขอให้มีสำเนาแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบด้วย</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งข้อมูลกรณีบุคคลสำคัญหรือผู้บริหารระดับสูงลงพื้นที่ รวมทั้งสรุปรายงานผลการลงพื้นที่ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการประสานการปฏิบัติ ผลักดัน และสนับสนุนจังหวัดต่อไป</p> <p>๓) กรณีมีประเด็นสำคัญที่คาดว่าจะเป็นที่สนใจเกิดขึ้นในพื้นที่ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดส่งข้อมูลดังกล่าวทางแอปพลิเคชันไลน์ให้ทราบในทันที เพื่อเป็นข้อมูลนำเรียนผู้บริหารต่อไป</p>	<p>- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กรณีประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานภายนอกกระทรวงมหาดไทย ขอให้สำเนาแจ้งกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย</p> <p>- ทุกหน่วยงานขอให้แจ้งข้อมูลกรณีบุคคลสำคัญหรือผู้บริหารระดับสูงลงพื้นที่ รวมทั้งสรุปรายงานผลการลงพื้นที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองทราบ เพื่อแจ้งกระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป</p>
<p>๓. การประชุมข้อราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>๑) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยขอเชิญหัวหน้าสำนักงานจังหวัดและทีมงานเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามงานและข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เดือนละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมดังกล่าวได้</p>	<p>- สำนักงานจังหวัดระยอง</p>
<p>๔. การส่งเสริมตลาดชุมชนต้นแบบ</p>	<p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบและหารือกับทีมงานของจังหวัด ให้ดำเนินการตามแนวทางตามที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ส่งเสริม ช่วยเหลือผู้ผลิตได้มีช่องทางในการนำผลิตภัณฑ์ออกมาจำหน่าย เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีโอกาสพบกัน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยสำรวจตลาดภายในจังหวัดที่มีลักษณะเป็นไปตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรีสั่งการ หรืออาจคัดเลือกสุดยอด ๑๐ ตลาดชุมชนของจังหวัด ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ไม่ให้มีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานตลาดใหม่</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญในการลงพื้นที่เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชน รวมทั้งหาแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ตลาดชุมชนในจังหวัด ที่มีคุณลักษณะที่ดีและเป็นต้นแบบ รวมทั้งขอให้ประสาน อปท. ดูแลแก้ไขตลาดให้ถูกสุขลักษณะ</p>	<p>- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ดำเนินการประชาสัมพันธ์ตลาดชุมชนให้ประชาชนรับทราบ</p> <p>- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอทุกอำเภอ ขอให้ประสาน อปท. ดูแลแก้ไขตลาดให้ถูกสุขลักษณะ</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๕. การตรวจติดตามงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>๑) ขอให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีหลายโครงการที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และมีบางโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยเน้นย้ำการดำเนินโครงการที่เหลือให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส และทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจ</p>	<p>- สำนักงานจังหวัดระยองและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง</p>
<p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม)</p>		
<p>๑) การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)</p>	<p>๑) กรอบระยะเวลาการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) จังหวัดต้องยืนยันข้อมูลที่ตรวจสอบรายครัวเรือนให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ จากนั้นในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) จะมีการแต่งตั้งทีมพี่เลี้ยงตามข้อมูลที่ยืนยันไว้แล้ว จำนวน ๓ - ๕ คน/ทีม รับผิดชอบทีมละ ๑๐ - ๑๕ ครัวเรือน เพื่อจัดทำแผนครัวเรือน ซึ่ง พช. จะจัดส่งตัวอย่างแผนครัวเรือนให้จังหวัดเพื่อใช้ในการดำเนินการ</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บและดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง</p>
<p>๒. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p>	<p>๑) ข้อมูลมาตรการเข้าเมืองที่รัฐบาลกำหนดไว้ ได้แก่</p> <p>๑.๑) มาตรการ Test & Go (ไม่ต้องกักตัว)</p> <p>๑.๒) มาตรการ Sandbox ซึ่งมีจังหวัดเสนอเพิ่มพื้นที่ Sandbox โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอให้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการท่องเที่ยวและกีฬา (ศปก.กก.) พิจารณา และได้ส่งข้อมูลให้ ศปก. ของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลกรณีการปรับรูปแบบของสถานบริการเป็นร้านจำหน่ายอาหาร โดยไม่ให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อ และต้องเปิดไม่เกินระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>- ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง อำเภอทุกอำเภอ กำกับดูแลกรณีการปรับรูปแบบของสถานบริการเป็นร้านจำหน่ายอาหาร</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
อธิบดีกรมการปกครอง (นายธนาคม จงจิระ)		
๑. การป้องกัน และปราบปราม ยาเสพติด	๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ให้ความสนใจกับประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ ซึ่งให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยา เสพติดในมิติผู้ป่วย โดยขอให้ชักชวนการปฏิบัติให้แก่ เจ้าหน้าที่จังหวัดและอำเภอที่ดูแลรับผิดชอบ รวมทั้ง กำชับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับไม่ให้อยู่เกี่ยวกับยาเสพติด โดยเด็ดขาด หากมีการกระทำความผิดขอให้ ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด	- ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง อำเภอทุกอำเภอ